



ที่ นม ๐๐๑๘.๑/ว พคจกทอ

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาไทย นม. ๓๐๐๐๐

พคจก ๒๕๖๗

เรื่อง กำชับการปฏิบัติตนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมการปกครอง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๔๑๗๓๕
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า ตามที่รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญ
กับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันปรากฏข่าวสารว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นมูลเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วขับ
ซึ่งอาจทำให้เสียเกียรติศักดิ์และวินัยของข้าราชการ นั้น

จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาเกียรติศักดิ์และวินัยของข้าราชการ จึงขอให้แจ้งกำชับข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดกรมการปกครอง ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง มีพฤติการณ์ซึ่ง
พิจารณาจากข้อมูลหรือข่าวสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ แล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดอันเป็นความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุทราบโดยเร็ว
เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุอาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน หรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริง
แจ้งชัดว่ามีพฤติการณ์กระทำความผิดจริง จะพิจารณาลงโทษอย่างเด็ดขาด

๒. กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมการปกครอง เป็นผู้เสพหรือ
ติดยาเสพติดและยังไม่พ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจ
สั่งบรรจุทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษตามควรแต่กรณี

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
ใกล้ชิด มิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าวให้พิจารณา
ดำเนินการทางวินัยโดยทันที รวมทั้งสอดส่องป้องกัน ฝ้าระวัง ดูแลอาคารที่พักอาศัยของทางราชการ
อย่าให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เข้มงวดและตรวจสอบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
หากพบว่ามีข้าราชการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วขับ ขอให้ลงโทษสถานหนักอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน
การลงโทษทางวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ที่ทำการปกครองจังหวัด
(กลุ่มงานปกครอง)

โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๒๔-๒๑๐๒

(นายสามารถ สุวรรณณี)

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



ที่ ๒๙๘๓
๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๔๑๗๓๕

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง กำชับการปฏิบัติตนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมการปกครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ซึ่งปัจจุบันปรากฏข่าวสารว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นมูลเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วขับ ซึ่งอาจทำให้เสียเกียรติศักดิ์และวินัยของข้าราชการ นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาเกียรติศักดิ์และวินัยของข้าราชการ จึงขอให้จังหวัดแจ้งกำชับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมการปกครอง ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง มีพฤติการณ์ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลหรือข่าวสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ แล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดอันเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุอาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน หรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ และหากปรากฏข้อเท็จจริงแจ้งชัดว่ามีพฤติการณ์กระทำความผิดจริง จะพิจารณาลงโทษอย่างเด็ดขาด

๒. กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดและยังไม่พ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษตามควรแต่กรณี

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าวให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยโดยทันที รวมทั้งสอดส่องป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแลอาคารที่พักอาศัยของทางราชการ อย่าให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติด

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เข้มงวดและตรวจสอบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด หากพบว่ามีข้าราชการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วขับ ขอให้ลงโทษสถานหนักอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานการลงโทษทางวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)

อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๒๑

เอ